



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๖๘/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวปรารณา ชาญประโคน ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงพิชญา ชาญประโคน ผู้ร้อง อายุ ๒๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๔/๓๗๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กหญิงพิชญา ชาญประโคน เด็กหญิงพิชญา ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน โดยเป็นบุตรของผู้ร้องกับนายอัครเดช มาตาพิทักษ์ ผู้ร้องกับนายอัครเดชมิได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่อยู่กินฉันสามีภริยากันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนกระทั่งผู้ร้องตั้งครรภ์เด็กหญิงพิชญา นายอัครเดชได้พาผู้ร้องไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลปทุมเวช และเมื่อเด็กหญิงพิชญาเกิดมานายอัครเดชได้เป็นผู้แจ้งเกิด และอุปการะเลี้ยงดู ตลอดจนได้แสดงออกต่อบุคคลทั่วไปว่าเด็กหญิงพิชญาเป็นบุตรของตน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอัครเดชได้ถึงแก่ความตาย เนื่องจากสมองขาดจากเหตุจราจร ภายหลังจากนายอัครเดชถึงแก่ความตายแล้ว เด็กหญิงพิชญา มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูกับบุคคลที่ทำละเมิดเป็นเหตุให้นายอัครเดชถึงแก่ความตาย รวมถึงขอรับเงินสงเคราะห์จากหน่วยงานประกันสังคมที่นายอัครเดชได้ประกันตนเอาไว้ แต่ไม่อาจดำเนินการได้ เนื่องจากต้องมีคำสั่งศาลว่าเด็กหญิงพิชญาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอัครเดชเสียก่อน เมื่อเด็กหญิงพิชญาเป็นผู้เยาว์ และไม่สามารถร้องต่อศาลได้เอง ผู้ร้องเป็นมารดาของเด็กหญิงพิชญา มีฐานะเป็นผู้แทนโดยธรรม จึงร้องขอต่อศาลแทนผู้เยาว์ และผู้ร้องมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล โดยขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งให้เด็กหญิงพิชญา ให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายอัครเดชต่อไปด้วย เด็กหญิงพิชญา มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลนี้ ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้เด็กหญิงพิชญา ชาญประโคน เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายอัครเดช มาตาพิทักษ์ ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี